

แบบกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (คณะกรรมการ)
๑	นางอุบล คุณวุฒิจิธรณ	วิทยากร ๘ (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก)	หัวหน้าคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๒	นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล	นิติกร ๗ (สำนักกฎหมาย)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านประสานงานวิชาการ
๓	นายสุรพันธ์ หวังต่อลาภ	นิติกร ๘ (สำนักกรรมการ ๑)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านประสานงานวิชาการ
๔	นางสาวบงกช วงษ์ไทย	วิทยากร ๗ (สำนักกำกับและตรวจสอบ)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านประสานงานวิชาการ
๕	นางสาวแสงเดือน ผ่องพูน	บรรณารักษ์ ๕ (สำนักวิชาการ)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม
๖	นางทุติยาพร ทวนทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ๗ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๗	นางสาวแก้วเกตุ ถาวรพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ๗ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม
๘	นางสาวสุพัตรา เกตุทิม	นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	เลขานุการคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านประสานงานวิชาการ
๙	นางสาวน้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค	นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	เลขานุการคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม
ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (คณะกรรมการเพิ่มเติม)
๑๐	นายธานินทร์ บุพกิจสิริโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการการงบประมาณ	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านประสานงานวิชาการ
๑๑	นายณรงค์ศักดิ์ วีระกิจพานิช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๒	นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๓	นายชวลิต อธิยพันธ์พิทักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๔	นายพรชัย น้อยบ้านไฉ่	เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ (สำนักภาษาต่างประเทศ)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม
๑๕	นายไกรฤกษ์ ต่วนภูษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๖	นายสุกรี สุธง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๗	นายสัญญาชัยวิศ ปานทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	คณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านดูแลระบบ
๑๘	นางทฤทัย มิตรประถัมภ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านบริหารทั่วไป
๑๙	นายพิเชษฐ ชายะตานั้นท์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ (สำนักนโยบายและแผน)	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้านบริหารทั่วไป